

phung phung CHUYEN

**Bình an là gì?**

*Chúc bạn một ngày tràn đầy Bình An của Chúa Thánh Thần nhé. Xin bạn dâng một lời kinh cầu nguyện cách riêng cho 19 trẻ em và hai người lớn đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường tiểu học Uvalde ở nam Texas, Mỹ. Đa tạ!*

**Cha Vong**

**Th 5: 26/5/2022**

**TIN MONG:** Chúa là người đem bình an, xin Người ban cho anh em được bình an mọi lúc và mọi nơi phàm đi đến. Xin Chúa cùng tất cả anh em! (2 Thx 3:16)

**HOA QU TH III:** Bình An—Kể từ lúc chúng ta niềm vui, làm cho ta được thoải mái, không lay động trong những rạn nứt, sóng gió của cuộc đời

**SUY NIỆM:** Bình an là gì? Bình an có phải là sự vắng mặt của chiến tranh, của đau khổ không? Nói về sự bình an thì đạo Tin Mừng hôm nay cho bạn biết có hai loại bình an:

1) Bình an theo kiểu thế gian, tức là bình an theo chiều ngang: bình an giữa các dân tộc, chủng tộc, giai cấp xã hội, tôn giáo. (2) Bình an phát xuất từ Thiên Chúa tức là sự bình an theo chiều dọc: bình an từ nguyên thủy phát xuất từ Thiên Chúa, giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Mọi hình thức bình an khác đều tùy thuộc vào sự bình an này. Khi trời đất được tạo dựng, Chúa Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quấy là rất tốt đẹp! (St 1,2)

Loại bình an này là khi bạn cảm thấy lòng mình không lay động trong những rạn rảng, sóng gió cuộc đời! Bình an cũng không phải có một gia đình giàu có, sung túc, quyên luyến cao sang! Bình an không phải có nhà cửa hay một chiếc xe hơi sang hay có những món đồ cao cấp.

**Bình an của Đức Giêsu trao tặng cho các môn đồ và cho bạn hôm nay không chỉ dành cho việc an toàn về mặt thể xác, mà còn đi xa hơn để đạt được thế bình an trong sâu thẳm trong tâm hồn. Bình an này không chỉ dành cho bạn và mọi người mà còn cho mọi người, và sự sống vĩnh cửu. Bạn hoàn toàn thuộc về Chúa, không còn thiếu thốn chi phí nào (Tv 23).**

**LỜI NGHE LỜI CHÚA:** Thấy để bình an cho anh em, Thấy ban cho anh em bình an của Thấy. Thấy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14:27)

Â

**CỦNG NGUYỄN VÀ SING CỬNG NGUYỄN:** *Lạy Chúa, NHỜ N THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG, CON QUYẾT TÂM luôn luôn tín thác cuộc đời của con trong tay Chúa và bỏ đi thanh thản trong sự bình an như có Chúa ở cùng con con không sợ hãi.*

Â

**THỰC HÀNH:** Hãy tham gia các nhóm buôn chuyện, hãy quyết tâm bỏ thói quen nói xấu, trích sau những người khác để mang lại bình an cho chính mình và cho người khác.

From: Đức Dzũng

-----

